

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại những nơi đến kiểm tra, sau khi nghe báo cáo tình hình tài chính, tin dụng thực hiện năm 2017, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong năm qua. Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017.

Đánh giá năm 2018 nền kinh tế còn đối diện nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cơ quan, đơn vị tiếp tục khắc phục hạn chế, phát huy kinh nghiệm, kết quả đã đạt được để làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, ngành Thuế phải triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm các giải pháp quản lý thuế, nuôi dưỡng nguồn thu, phấn đấu

hoàn thành và vượt dự toán trung ương giao. Tăng cường rà soát, nắm chắc nguồn thu, thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách nhà nước. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách, bảo đảm cân đối ngân sách các cấp, đúng dự toán, tiết kiệm, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm nợ xấu, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, triển khai kịp thời, hiệu quả nguồn vốn phát triển kinh tế - xã hội. Hàng năm, chỉ cục thuế các địa phương phải thực hiện đồng nghĩa việc luân chuyển cán bộ theo dõi địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các hộ kinh doanh cá thể để yêu

cầu, hướng dẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Mậu Tuất 2018, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà các cơ quan, đơn vị, chúc cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị đón năm mới an khang, thịnh vượng.

Trước đó, chiều ngày 30/12/2017, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác thu ngân sách tại hai huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng và thành phố Thái Bình. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng

của các địa phương trong công tác thu ngân sách những ngày cuối năm 2017. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục nắm chắc nguồn thu, làm tốt công tác quản lý, thu thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể; đón đốc thu nợ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu liên quan đến đất đai đối với các tổ chức, doanh nghiệp; cá nhân còn nợ thuế trên địa bàn. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, rà soát các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định các hành vi trốn thuế...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý khu kinh tế và các KCN tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tập hợp, bổ sung các ý kiến để sớm hoàn thiện và ban hành đề án trên cơ sở quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn địa phương; yêu cầu Ban Quản lý và các sở, ngành, địa phương, đơn vị cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước tại khu kinh tế và các KCN trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến về dự thảo Quyết định về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý khu kinh tế và các KCN tỉnh; dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý khu kinh tế và các KCN tỉnh với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước tại khu kinh tế và các KCN trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn khảo sát, tổng hợp thông tin, hồ sơ thân nhân, gia đình liệt sĩ

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức hội nghị tập huấn khảo sát, tổng hợp thông tin, hồ sơ thân nhân, gia đình liệt sĩ cho bị thư đoàn thanh niên, chủ tịch hội liên hiệp thanh niên các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh có hơn 51.000 người đã anh dũng hy sinh; gần 33.000 người mang trên mình những vết thương thực thể và gần 34.000 người tham gia hoạt động kháng chiến và con

đề của họ bị phơi nhiễm chất độc hóa học, chịu thương tật, tàn phế suốt đời. Trong đó, có trên 30.000 liệt sĩ chưa tìm được phần mộ.

Thái Bình là tỉnh được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Quỹ Thiện Tâm chọn làm điểm để rút kinh nghiệm cho việc triển khai khảo sát, tổng hợp thông tin, hồ sơ thân nhân, gia đình liệt sĩ trong toàn quốc.

Việc đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên các cấp tham gia khảo sát, tổng hợp

thông tin, hồ sơ thân nhân, gia đình liệt sĩ là một trong những hoạt động góp phần tìm, xác định danh tính, quy tập các phần mộ vào các nghĩa trang liệt sĩ. Thông qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

PHƯƠNG CHI

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÁNH KẸO BẢO HƯNG Được nhận giải thưởng Sao Đỏ

Tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa tổ chức lễ trao giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tới dự.

Tại buổi lễ, 100 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 đã được tôn vinh. Doanh nhân Đào Đức Hưng, Tổng giám đốc Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu bánh kẹo Bảo Hưng (Vũ Thư) là người duy nhất của Thái Bình được nhận giải thưởng. Năm nay, đối tượng được tham gia bình chọn là doanh nhân trẻ đang giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tích cực tham gia phát triển cộng đồng. Đây là những doanh nhân trẻ tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, sự năng động, sáng tạo của thế hệ trẻ cả nước, là những điển hình tiên tiến góp phần khơi dậy tinh thần lập thân, lập nghiệp, kiến quốc của tuổi trẻ Việt Nam.

THU THỦY

TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA THỂ THAO THANH THIẾU NIÊN TỈNH 2 cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn

Trung tâm Hoạt động văn hóa thể thao thanh thiếu niên tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Năm 2017, Trung tâm Hoạt động văn hóa thể thao thanh thiếu niên tỉnh đã phối hợp với các ban chuyên môn của Tỉnh đoàn tổ chức các chương trình, hoạt động có ý nghĩa giáo dục, thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia. Trung tâm cũng tiếp tục duy trì và phát triển tốt mô hình hoạt động của các câu lạc bộ: người phụ trách, phóng viên nhỏ, phóng viên tuổi hồng; thành lập mới 2 câu lạc bộ: hát dân ca; múa dân gian, hiện đại. Các hoạt động của Trung tâm được đổi mới với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng đa dạng, nhu cầu, sở thích của thanh thiếu niên.

Nhân dịp này, 2 cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn biểu dương, khen thưởng các câu lạc bộ, thành viên các câu lạc bộ có thành tích xuất sắc năm 2017.

ĐOÀN THANH NIÊN THÀNH PHỐ Khen thưởng 68 tập thể, cá nhân tiêu biểu

Đoàn Thanh niên thành phố Thái Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố được triển khai hiệu quả với nhiều nội dung hoạt động sáng tạo. Trong đó, các phong trào, hoạt động: xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới; tặng quà, khám bệnh, hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; hiến máu nhân đạo; phát triển kinh tế - xã hội; gặt lúa giúp dân... đã thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Tại hội nghị, Đoàn Thanh niên thành phố đã triển khai nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2018; ký cam kết thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Nhân dịp này, 68 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được biểu dương, khen thưởng.

XUÂN PHƯƠNG

14 suất học bổng tặng học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em nhiệm Đioixin vừa tổ chức trao học bổng cho 14 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi thuộc các huyện Hưng Hà, Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương, Đông Hưng và thành phố Thái Bình, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng.

Đây là những em mắc dị tật, sống trong gia đình có người khuyết tật nghèo, gia đình có nạn nhân chất độc da cam/Đioixin, tham gia kháng chiến được Hội Bảo trợ trẻ em nhiệm Đioixin nhận trao học bổng đến khi đủ 18 tuổi.

Trước đó, ngày 12/12/2017, 6 học sinh có hoàn cảnh đặc

biệt khó khăn, vượt khó học giỏi cũng đã được Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam trao 6 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, việc trao học bổng dài hạn cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ góp phần giúp các em phấn đấu vươn lên trong học tập.

NGUYỄN CƯỜNG

THÀNH PHỐ Hơn 4.500 hội viên người cao tuổi tham gia các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao

Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) thành phố Thái Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Nổi bật trong hoạt động của Hội NCT thành phố trong năm qua là thành lập, duy trì 56 câu lạc bộ (CLB) văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút hơn 4.500 hội viên tham gia, góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần. Bên cạnh đó, các cơ sở hội đã tổ chức mừng thọ, chúc thọ 3.784 hội viên. Phối hợp với các ban, ngành chức năng giải quyết chế độ trợ cấp cho 3.450 hội

viên theo Luật Người cao tuổi; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho NCT có hoàn cảnh khó khăn. NCT thành phố cũng tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; công tác khuyến học; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đến nay, thành phố có 22.875 NCT tham gia sinh hoạt hội, chiếm 86,5% NCT. Các cấp hội xây dựng quỹ "Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò của NCT" được hơn 2,1 tỷ đồng, góp phần chăm sóc NCT cả về vật chất và tinh thần.

KHÁC ĐUẬN


1 người chết do tai nạn giao thông dịp nghỉ tết dương lịch

Do dịp nghỉ tết dương lịch năm nay trùng với ngày nghỉ cuối tuần nên người lao động được nghỉ 3 ngày, từ ngày 30/12/2017 đến hết ngày 1/1/2018. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh, trong 3 ngày nghỉ vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1 người chết.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ quy định, vi phạm quy định về nồng độ cồn...


Từ ngày 30/12/2017 đến hết ngày 1/1/2018, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã kiểm tra, xử lý 138 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 37 phương tiện, tước 45 giấy phép lái xe các loại; xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước trên 500 triệu đồng.

HẢI DƯƠNG



THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN DO CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN VIKOR

(Theo Công văn số 8491/UBCK-QLCB ngày 20/12/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước V/v Hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tại Công ty Cổ phần Tôn Vikor)



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

- 1. Chủ sở hữu thực thoái vốn:** Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 51 phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: (84-24) 3945 4738
 - Fax: (84-24) 3945 4737
- 2. Tên cổ phiếu chào bán:** Công ty Cổ phần Tôn Vikor
- 3. Vốn điều lệ:** 80.000.000.000 đồng.
- 4. Cổ phần bán đấu giá:**
 - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
 - Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 4.080.000 cổ phần (chiếm 51% Vốn điều lệ)
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Giá khởi điểm: 6.200 đồng/cổ phần
 - Số mức giá đặt mua: 02 mức giá
 - Bước giá: 100 đồng
 - Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu là: 100 cổ phần
 - Bước khối lượng: 100 cổ phần
- 5. Mục đích thoái vốn:** Theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐTV ngày 08/11/2017 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam về việc phê duyệt phương án thoái vốn và bán nợ phải thu của DATC tại Công ty Cổ phần Tôn Vikor.
- 6. Điều kiện tham dự:** Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội quy định.
- 7. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:** Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.
- 8. Thời gian đăng ký, nộp tiền đặt cọc và phát phiếu tham dự đấu giá cho nhà đầu tư:** từ ngày 2/1/2018 đến 15h30 ngày 25/1/2018.
- 9. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:** trước 16h00 ngày 30/1/2018 (tại các đại lý đầu giá).
- 10. Thời gian tổ chức bán đấu giá:** 8h30 ngày 1/2/2018 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội - Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- 11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần:** từ ngày 2/2/2018 đến ngày 11/2/2018.
- 12. Thời gian hoàn trả tiền cọc:** từ ngày 5/2/2018 đến ngày 8/2/2018.

Lưu ý: Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên website: www.hnx.vn; www.datc.vn; www.tvsi.com.vn và các đại lý đầu giá.